

HỒ SƠ NĂNG LỰC BẢO VỆ YUKISEPRE 24

Kính gửi: Quý khách hàng.

Dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24, Tự hào là Công ty dịch vụ bảo vệ đầu tiên ở Việt Nam kế thừa và áp dụng các quy trình quản lý, tuyển dụng và đào tạo nhân viên theo đúng chuẩn của Nhật Bản do chính các chuyên gia người Nhật và Đức với sự trợ giúp của cán bộ dày dặn kinh nghiệm người Việt Nam trực tiếp tuyển dụng và huấn luyện kỹ càng theo sát giáo trình trước khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Với phương châm con người là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, nhận thức được tầm quan trọng của điều này nên chúng tôi đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ nhân viên **bảo vệ theo tiêu chuẩn 5S - Kaizen của Nhật Bản**.



Bảo vệ Chuyên nghiệp của Yuki Sepre 24 luôn hướng tới:

Tinh thông về nghiệp vụ, kiên quyết trong xử lý, khéo léo trong ứng xử, lịch sự trong giao tiếp, liêm chính trước cám dỗ. Nhờ những cố gắng và nỗ lực của toàn thể nhân viên và đội ngũ cán bộ người Việt Nam và nước ngoài của công ty

trong bao năm qua mà Việt Nhật Yuki Sepre 24 đã được khách hàng bình chọn là công ty dịch vụ bảo vệ uy tín nhất hiện nay.

Phạm vi hoạt động của Việt Nhật Yuki Sepre 24 trên lãnh thổ Việt Nam và hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hơn 12 tỉnh thành trong cả nước.

ĐIỂM NỔI BẬT:

Là công ty bảo vệ áp dụng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi còn có đầy đủ các loại bảo hiểm như:

- Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự.
- Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp.
- Bảo hiểm Lòng Trung Thành.
- Bảo hiểm Tai Nạn 24/24 cho nhân viên bảo vệ
- Tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Quản lý theo chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản;

DỊCH VỤ BẢO VỆ VN YUKI SEPRE24 CUNG CẤP:

Bảo vệ tài sản: : Nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ đồng phục theo quy định của Pháp luật Việt Nam về Dịch vụ Bảo vệ cho nhà máy, kho bãi, cao ốc, siêu thị bán sỉ và lẻ, những sự kiện quan trọng, công trường, nhà riêng, ngân hàng, Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán các nước.

Bảo vệ hộ tống: : Dịch vụ bảo vệ yếu nhân cho các sự kiện quan trọng như những chuyến thăm Việt Nam của các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước Nhật, Hàn Quốc,...

Bảo vệ vận chuyển: Dịch vụ " Tiền mặt trên đường từ ngân hàng đến nơi giao dịch và ngược lại"

Lực lượng phản ứng nhanh đối với các tình huống khẩn cấp

Dịch vụ tư vấn về công tác bảo vệ và đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu của các công ty

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Chúng tôi hiện cung cấp dịch vụ cho khoảng hơn 150 khách hàng, họ là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty trong nước.

Khách hàng của chúng tôi gồm:

Các công ty bảo hiểm.

Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất giày dép, quần áo, phụ kiện, thiết bị linh kiện điện tử v.v...

Hệ thống các siêu thị

Các Khách sạn, khu nghỉ dưỡng

Các tòa nhà văn phòng và căn hộ

Các ngân hàng

Các công ty xây dựng

Các Đại sứ quán và Lãnh sự quán

Các kho hàng và trung tâm phân phối

Các trường học

Các bệnh viện

Các trung tâm triển lãm

Các nhà hàng cao cấp

CÔNG TY TNHH LD DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24

Hotline: 096 894 79 09 (Mr. Đại)

090 557 63 79

Email: dai.vien@ldyukisepre24.com

Địa chỉ: 110 NGUYỄN PHÚC CHU, P15, TÂN BÌNH, TP HCM